



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง สิทธิเรียกร้องตามหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนตีbuk
ตามความตกลงว่าด้วยตีbukระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่มีผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ตีbukหรือผู้ซื้อแร่ตีbukซึ่งมิได้ซื้อแร่จากผู้ทำเหมือง ได้ส่งเงิน
แทนแร่เข้ากองทุนมูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยตีbukระหว่างประเทศ และกรมทรัพยากรธรณี
ได้ออกหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนให้แก่ผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ตีbukหรือผู้ซื้อแร่ยึดถือไว้เป็นหลักฐานว่า
เป็นผู้มีส่วนในกองทุนมูลภัณฑ์กันชน นั้น

เนื่องจากผู้ทรงสิทธิในหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนตีbuk ตามความตกลงว่าด้วยตีbukระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖ ที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ (เดิม) ได้ออกให้ไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙
จำนวนหลายราย ได้ติดต่อทวงถามเพื่อจะขอรับคืนเงินมูลภัณฑ์กันชนที่ได้ชำระไว้ ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

๑. ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ กองทุนมูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศ (Buffer stock)
ประสบปัญหาขาดเงินหมุนเวียนและประสบภาวะล้มละลาย และเป็นคดีฟ้องร้องต่อศาลประเทศสหราชอาณาจักร
ซึ่งต่อมาได้มีการประนอมหนี้ โดยประเทศไทยต้องชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน ๘.๓ ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ให้กับกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)

๒. เมื่อกองทุนมูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศ (Buffer stock) ประสบภาวะล้มละลายและ
ความตกลงว่าด้วยตีbukระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖ ครบกำหนดห้าปี ไม่สามารถทำการชำระบัญชีได้
จึงไม่มีการจ่ายเงินในส่วนของผู้ทรงสิทธิตามหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนซึ่งมีส่วนในกองทุนมูลภัณฑ์กันชนดังกล่าว
เป็นผลให้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนตีbuk ตามความตกลงว่าด้วยตีbukระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๕
และฉบับที่ ๖ ไม่มีมูลค่า

ทั้งนี้ ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิในหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนที่ถือหนังสือสำคัญ
มูลภัณฑ์กันชน (ฉบับผู้ส่งเงินเข้ามูลภัณฑ์กันชน) ตามความตกลงว่าด้วยตีbukระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๕ และ
ฉบับที่ ๖ ที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ (เดิม) ได้ออกให้ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ จึงไม่อาจขอรับเงิน
มูลภัณฑ์กันชนที่ได้จ่ายไว้แล้วคืนได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่